



TÂM TÌNH CỦA MỤC TỬ GIÁO PHẬN NĂM THÁNH MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Tòa Giám mục Đà Nẵng, ngày 01 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: **Quý Linh mục, Phó tế, Tu sĩ, Chứng sinh**
Quý Chức việc và Cộng đoàn dân Chúa giáo phận Đà Nẵng

Quý Cha và quý anh chị em trong gia đình giáo phận thân mến,

Ngày 19 tháng 06 năm 1988, tại quảng trường Thánh Phêrô ở Rôma, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã long trọng tuyên phong 117 Chân Phước Tử đạo Việt Nam lên hàng Hiển Thánh. Để kính mừng kỷ niệm 30 năm dấu ấn lịch sử ân phúc và cũng là niềm tự hào của Giáo Hội Công giáo Việt Nam, Hội Đồng Giám mục Việt Nam đã thỉnh cầu Đức Thánh Cha Phanxicô ban phép khai mở Năm Thánh đặc biệt, bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 năm 2018 (ngày phong Hiển Thánh các vị TĐVN) đến ngày 24 tháng 11 năm 2018 (ngày Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam), với hồng phúc được hưởng nhờ ơn Toàn Xá trong suốt Năm Thánh khi các tín hữu thực thi những điều kiện như sau: (1) khi tham dự Lễ khai mạc và bế mạc Năm Thánh; (2) khi hành hương đến địa điểm được chỉ định; (3) ngoài ra, Hội Thánh mời gọi thực thi các việc lành: bác ái, tông đồ và sám hối, hi sinh.

Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội những chứng nhân anh dũng dám chấp nhận chết vì ĐẠO CHÚA để mang lại nhiều hoa trái; đồng thời, cũng chân thành khắc ghi và thực hành lời nhắn nhủ của Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong Thánh lễ tuyên phong này: *“Hỡi các Kitô hữu Việt Nam, chúng tôi có thể nói rằng máu Các Thánh Tử Đạo là cho anh chị em, là nguồn ân sủng để tăng trưởng đức tin. Nơi anh chị em, đức tin của cha ông chúng ta tiếp tục được thông truyền cho những thế hệ mới. Đức tin này là nền tảng giúp cho anh chị em, vừa trung thành với quê hương Việt Nam, vừa tiếp tục là những môn đệ đích thực của Đức Kitô”*.

Cử hành Năm Thánh kính mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cộng đoàn dân Chúa Việt Nam chúng ta được mời gọi tiếp tục chiêm ngắm và học hỏi gương nhân đức của các ngài là những chứng nhân can trường dám chết cho niềm tin, sống cho tình yêu, và loan báo chân lý Tin Mừng trong môi trường xã hội tại Việt Nam, để trong hoàn cảnh tôn giáo xã hội hiện nay, chúng ta cũng có thể mạnh mẽ làm chứng tá Đức Tin như gương mẫu của các Thánh Tử Đạo đã làm chứng trong thời bị bách hại.

Tại Giáo phận Đà Nẵng chúng ta, lịch cử hành Năm Thánh được tổ chức như sau:

- 1- Thánh Lễ Khai Mạc:** Thứ Ba, 19/06/2018 tại Tiền đường Nhà thờ Chính tòa Giáo phận.
- 2- Thánh Lễ Bế Mạc:** Thứ Bảy, 24/11/2018 tại Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu.
- 3- Nơi hành hương lĩnh ơn toàn xá:** Đền Thánh Chân Phước Anrê Phú Yên (tại Giáo họ Phước Kiều, Giáo hạt Hội An). Đây là địa điểm hành hương duy nhất để quý cộng đoàn hoặc cá nhân nhận lãnh Ân Xá Năm Thánh khi kính viếng và thực hành các điều kiện quy định của việc lĩnh ơn Toàn xá; đồng thời với ngày đại lễ kính Chân Phước Anrê Phú Yên vào thứ Năm, 26/07/2018.

Cùng với những cử hành trọng thể trên đây, tôi cũng muốn giới thiệu với anh chị em trong gia đình Giáo phận thực hành thêm những hoạt động đạo đức, tông đồ, mục vụ được trình bày trong tập “Candle Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam” của giáo phận Đà Nẵng chúng ta, để tất cả tín hữu nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần biết noi gương Đức Mẹ Maria, kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, vâng phục Thánh ý Chúa Cha, để xứng đáng lãnh nhận những phúc lành Chúa ân ban cho chúng ta trong Năm Thánh này.

Hợp chung tâm tình của các vị Mục tử tại Việt Nam, tôi cũng tha thiết *“Xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam dâng lời cầu nguyện và mọi việc lành của chúng ta lên Thiên Chúa, giúp chúng ta sống Năm Thánh cách tốt đẹp nhất. Ước mong anh chị em được hưởng trọn vẹn những ơn ích thiêng liêng mà Năm Thánh đem lại, biết dùng ơn Chúa ban để hăng hái phụng sự Chúa, phục vụ đồng loại, và tích cực góp phần vào việc loan báo Tin Mừng trên quê hương đất nước chúng ta”* (Thư Công bố Năm Thánh của HĐGMVN).

Giám mục của Anh Chị Em,



+ Giuse Đặng Đức Ngân

Giám mục Giáo phận Đà Nẵng